
Fundur hjá skólaráði kl. 17:00   12.nóv. 2014 

 

Mætt: Svandís, Susanne, Jóffa, Bóas, Þorsteinn, Bryndís, Irena, Jóna. 

Susanne og Jóffa voru sérstaklega boðaðar á fundinn.  

 

1. Farið aftur yfir kaflann um matarræði og Jóffa og Susanne löggðu sitt til málanna. 

 

2. Farið yfir kaflann „ Hreyfing og öryggi“. 

Í framhaldi af því rætt um hvort íþróttatímarnir væru of fáir. Hver er munurinn á hreyfingu og 

íþróttum. Ákveðið að taka saman hversu miklum tíma er varið í hreyfingu og íþróttir. Í tengslum við 

það var rætt um íþróttaaðstöðu, hreinlætisaðstöðu og tækjakost. 

 

5. Ekki tími til að taka fyrir kaflann „Lífsleikni“ ákveðið að taka hann fyrir næst.  

     

Næsti fundur ákveðinn á nýju ári, eða 14.jan. 2015 

Þar sem að fundargerð þessa fundar misfórst í vistun 

hjá ritara þá er hún rituð eftir á eftir minni. Ef að 

fundarmenn hafa athugasemdir við hana og vilja 

koma á framfæri leiðréttingu skal það fúslega gert. 

Jóna Björg ritaði. 

 

 

 

  


